

Bài văn mẫu Tả quang cảnh sau cơn mưa - Mẫu 1

“Líu lo... líu lo... líu lo...”

Tôi thức giấc bởi những thanh âm trong trẻo đó của mấy chú họa mi. Qua khung cửa sổ, tôi biết bình minh hôm nay thật đẹp. Khi mở tung cánh cửa, tôi chợt nhận ra, rạng sáng nay, nhân gian đã đón một cơn mưa rào rất lớn. Cơn mưa tưới tắm vạn vật, đem đến cho chúng một màu tươi mới.

Quang cảnh bình minh đâu đâu cũng lấp lánh. Lấp lánh nhờ nắng, nhờ sương. Xa xa, ông mặt trời vừa ló sau chòm mây trắng xóa. Chòm mây sót lại từ cơn mưa ban sớm đây mà. Nhưng chúng chẳng đủ lớn để che khuất mặt trời nên ông cứ thỏa sức rọi muôn tia nắng vàng tươi xuống mặt đất. Nắng lên, vòm trời như cao hơn. Từng chòm mây lẻ như những cục bông mềm mại đang lững lờ giữa không trung. Hòa với sắc trắng, sắc xanh của khung trời là vẻ xanh tươi của cây lá. Vòm lá xanh non mỡ màng. Muôn giọt sương mai trên mặt lá dường như mới tỉnh giấc, mở những con mắt long lanh đón nắng. Một vài hạt tí tách đùa vui. Hàng phượng đỏ rực và hàng bằng lăng tím ngắt sáng nay như phai bớt màu. Bao cánh hoa bị mưa gió cuốn bay, rơi đầy mặt đất. Mấy chú họa mi lí lo ban nãy sà xuống bới bới cánh hoa rồi nhặt nhạnh. Chẳng rõ, chúng nhặt được gì mà chiếc mỏ nhỏ xíu cứ mổ từng nhát liên hồi.

Nước mưa từ sáng sớm chưa rút hẳn, còn lênh láng khắp đường phố. Có những nơi, nước dâng cao, tràn vào vỉa hè. Dòng người đổ ra đường mỗi lúc một đông. Họ vẫn vội vã băng qua dòng nước để bắt đầu ngày mới bận rộn. Những chiếc xe lao vút, khiến làn nước tung ra tứ phía. Ở những nơi nước không dâng cao, nắng đã làm mặt đường khô dần. Các cửa hàng, cửa hiệu đã đón chào bình minh bằng vô vàn thanh âm nhộn nhịp. Những ngôi nhà sau mưa khoác trên mình vẻ tươi sáng như được sơn màu mới. Một hồi sau, nước mưa lênh láng ban nãy chảy về đâu hết. Đường phố lúc này sạch mới lạ kì. Những vệt nắng hắt xuống mặt đường nhựa tạo nên bao đốm sáng lấp lánh như kim cương.

Chà! Quang cảnh sau cơn mưa mới tươi đẹp làm sao! Vạn vật được mưa, được nắng dặt cho màu vẻ lung linh, rực rỡ. Nắng lên cao giữa vòm trời, tôi chẳng thấy mấy chú họa mi hồi sáng đâu nữa. Chắc các chú đã đi kiếm mồi sau khi thưởng ngoạn vẻ đẹp bình minh. Tôi cũng vô cùng thích thú với vẻ đẹp đó.



Bài văn mẫu Tả quang cảnh sau cơn mưa - Mẫu 2

Nghe tiếng chim rộn rã ngoài cửa sổ, em bừng tỉnh giấc. Bước ra ngoài, ngắm khung cảnh sau trận mưa rào đêm qua, thật tràn đầy sức sống.

Những giọt nước còn đọng lại trên lá cây, long lanh trong ánh nắng ban mai. Mặt vườn đất vẫn còn đang ẩm, những chú giun bò lên sau trận mưa rào, lại đang làm môi cho lũ gà con đói bụng. Đàn gà con chạy lon ton theo mẹ với bộ lông vàng óng như những cục bông tròn lăn trên mặt đất. Chắc cả đêm qua chúng núp sau mẹ nên không bị ướt, bộ lông còn bông bênh lắm. Sau cơn mưa, trời lại sáng, bầu trời hôm nay trong xanh, mặt trời bắt đầu lặn cao tỏa nắng xuống hong khô mặt đất. Vạn vật sau cơn mưa như được truyền năng lượng cho một ngày sống mới, gột rửa bụi bẩn, được tưới đẫm nước. Cây cối như xanh tốt hơn và vườn hoa hôm nay nở rộ, cánh hoa có những giọt nước đọng lại đẹp tựa những hạt ngọc trai. Chim cũng líu lo hót chào ngày mới, vạn vật đều như được truyền nguồn năng lượng tích cực.

Ngoài đường, xe cộ đi lại đông đúc, nhìn mặt ai nấy cũng tươi tỉnh và rạng rỡ hơn hẳn. Có lẽ vì trận mưa đêm qua đã xua đi bao sự oi bức, nóng nực của những ngày hạ vừa qua, mặt đường còn

chưa khô hẳn. Sự sống như được hồi sinh và phát triển tích cực, cây hoa ti- gôn hôm nay nhìn dài ra nhiều quá, và nở những bông hoa màu hồng nhạt nhìn mới đẹp làm sao. Ở những ống nước, nước mưa đang châu róc rách xuống cống, nghe nghe như âm thanh tiếng suối chảy cây.

Sinh hoạt sau cơn mưa thật nhộn nhịp và giàu sức sống biết bao. Cơn mưa đêm qua đã mang đến những nguồn năng lượng tích cực nhất cho cả thiên nhiên, con người và con vật, để mọi người hòa cùng nhịp sống vui tươi hơn.

Bài văn mẫu Tả quang cảnh sau cơn mưa - Mẫu 3

Những cơn mưa đôi khi chỉ chợt đến và rồi lại chợt đi nhưng cơn mưa luôn mang lại những điều diệu kì, đem phép màu của mẹ thiên nhiên đến vạn vật. Sau cơn mưa, mọi thứ dường như mang một vẻ đẹp mới mà ít ai ngờ được.

Mặt trời chói chang chiếu xuống không gian, cái nắng gay gắt khiến khí trời trở nên khô nóng, oi bức. Trên bầu trời xanh thẳm, bỗng kéo tới những đám mây đen, tiếng sấm ầm ỉ. Mưa rồi. Mưa trắng xóa như giăng một bức màn lớn giữa đất trời. Những hạt mưa tí tách trên vòm cây xanh mát, lộp độp trên mái hiên nhà ai tạo nên một bản nhạc rộn rã. Mưa đổ xuống mặt nước sông đục ngầu, giúp cho dòng sông vốn cạn mực nước tăng lên rõ rệt. Cơn mưa kéo dài nửa tiếng mới ngớt dần rồi dừng hẳn, trả lại cho bầu trời màu áo xanh. Mặt trời sau áng mây trắng xấp bông bành, mềm mại nhảy ra, nhẹ nhàng chiếu xuống không gian tia nắng vàng rực rỡ. Cơn mưa tới dường như đã xua đi cái ngột ngạt, oi bức, làm nhạt đi ánh nắng chói chang. Chì gió nhẹ vẫn còn lưu luyến làng quê mà chưa rời đi, vui vẻ đùa nghịch cùng những tán lá xanh rờn.

Cơn mưa đi qua, để lại cho làng quê một bộ áo mới. Con đường làng quen thuộc được gột rửa kĩ lưỡng, cuốn đi những lớp bụi bẩn sau bao ngày nắng nóng. Trên đường, mọi người lại tiếp tục một cuộc sống thường nhật nhưng dường như nét mặt ai cũng dịu đi những mệt mỏi, vất vả. Bên đường, hàng cây xanh như được uống no nước, xanh mát, tràn trề sức sống. Trên cành, một chú chim nhỏ đang giữ đôi cánh ướt nhẹp trong nắng vàng, có lẽ vừa nãy chưa kịp trú mưa trông đến tội nghiệp. Những chú chim sơn ca từ nơi trú ẩn bay ra, nhảy nhót chuyền cành, hót líu lo, như gửi lời cảm ơn tới cơn mưa đã đem đến những điều tuyệt vời cho muôn vật.

Cơn mưa tới, thay áo mới cho vạn vật, tưới tiêu cho cánh đồng xanh bao la. Những khóm lúa xanh tươi, căng tràn sự sống, vươn lên đón ánh mặt trời. Những hạt nước mưa còn đọng lại trên lá nhỏ, được ánh nắng khẽ vuốt nhẹ qua lấp lánh tuyệt đẹp. Xa xa, khu vườn ăn quả tươi tốt, tràn trề sức sống. Những luống hoa rực rỡ màu sắc, tỏa hương thu hút bao ong bướm tới hút mật. Những cây ăn quả xanh tươi, sai trĩu quả còn đọng lại những hạt mưa đang đọng đưa theo gió. Cái khô úa của cỏ cây do thời tiết gay gắt đã hoàn toàn biến mất.

Cơn mưa như một phép nhiệm màu mang lại cho đất trời, thiên nhiên một lớp áo mới, thổi vào vạn vật sức sống mạnh mẽ. Cảnh vật sau cơn mưa với những đổi thay mang một nét đẹp khiến ai nhìn thấy cũng khó thể nào quên được.

Bài văn mẫu Tả quang cảnh sau cơn mưa - Mẫu 4

Đường 3 tháng 2 là trục giao thông quan trọng của thành phố Hồ Chí Minh. Suốt ngày đêm, xe cộ ngược xuôi như mắc cửi. Không khí rung lên liên tục bởi tiếng động cơ ầm ầm và tiếng còi xe

lạnh lạnh chói tai. Tuy vậy cũng có lúc cơn đường này trở nên "thơ mộng", dù chỉ là trong thoáng chốc. Đó là thời điểm sau một cơn mưa to vừa tạnh.

Mưa nắng Sài Gòn cũng khác mọi nơi. Thoát mưa, thoát nắng. Khi thì trời chuyển giông, gió như bão, lốc xoáy cuồn cuộn, lá bay ràn rạt. Có khi bỗng dưng chẳng cơn có gì, trời vừa nắng vừa mưa.

Cơn mưa chiều nay cũng ập đến thật bất ngờ. Mưa mù mịt, trắng xóa đất trời. Những người gan lì nhất cũng không dám chạy xe trong mưa, đành phải tạt vào hiên nhà trú tạm

Mưa đến nhanh và tạnh cũng nhanh. Mặt trời lại hiện ra rực rỡ, bầu trời quang đãng, cao vợi vợi. Mấy đám mây trắng như bông thong thả bay về phía xa. Hai hàng cây ven đường, lá xanh bóng loáng. Mỗi khi gió thổi qua, những giọt nước còn đọng trên lá rơi lộp bộp xuống đường.

Khung cảnh diễn ra trên quãng đường trước cửa nhà em thật vui mắt. Nước tuôn ồ ồ xuống miệng các hố ga. Từ hàng hiên, người trú mưa đổ ra đường mỗi lúc một đông. Mấy đứa trẻ xúm xít nô giỡn dưới ống thoát nước mưa đang đổ ào ào từ trên cao. Chúng tỏ vẻ vô cùng thích thú.

Nước rút không kịp, vẫn còn xâm xấp trên mặt đường. Mỗi khi có chiếc xe tải chạy qua lại bắn lên tung tóe. Dòng người và xe cộ đông lên rất nhanh. Nhịp sống lại náo nhiệt, hối hả như thường.

Sau những ngày nắng nóng, cơn mưa đã đem lại sức sống tươi mới cho vạn vật, làm giảm đi phần nào cái ồn ã, bụi bặm chôn đò thành. Khí trời mát mẻ sau cơn mưa làm cho mọi người dễ chịu.

Bài văn mẫu Tả quang cảnh sau cơn mưa - Mẫu 5

Khi vừa tan học thì cơn mưa rào kéo đến bất chợt. Em và các bạn không thể cười đùa chạy ngay về nhà như mọi khi vì chúng em không mang dù, không mang áo mưa. Chúng em đứng trú mưa ở hành lang lớp học, đợi cho trời tạnh để có thể ra về.

Cơn mưa rất to, nước mưa tuôn xuống như trút, toàn sân trường ngập nước, cống thoát nước không thoát kịp làm nước dềnh lên ở phía góc sân. Những giọt nước mưa rơi xuống hành lang làm bắn nước tung tóe, chúng em mặt đũa nào cũng tiu nghỉu vì bị nước bắn vào người, vào quần áo, và cũng trưa rồi, đũa nào cũng đói mà mưa to như vậy không biết bao giờ mới tạnh. Tuy nhiên, chỉ một lát sau mưa tạnh, bầu trời dần dần hừng sáng, gió thổi nhẹ nhẹ, không khí mát mẻ rất dễ chịu.

Sau cơn mưa, những bụi bẩn trên sân trường, trên con đường làng đều được nước mưa cuốn đi hết, mọi thứ đều trở nên rất sạch sẽ, sáng bóng, nước mưa còn đọng trên những cành cây bàng, cây phượng lóng lánh sáng như những hạt ngọc. Mỗi khi có gió thì những giọt nước từ tán cây rơi lộp độp xuống sân trường tạo thành những âm thanh rất vui tai.

Sau cơn mưa đám mây đen cũng bị thổi bay đi, bầu trời hừng sáng và bắt đầu le lói những tia nắng đầu tiên. Chúng em cùng nhau reo lên vui sướng rồi cầm tay nhau chạy ào xuống sân trường, nhảy lò cò qua những vũng nước nhỏ, vui vẻ cùng đi về.

Hai bờ cỏ ven đường sau cơn mưa hình như xanh hơn, đẹp hơn, những hạt mưa vẫn đọng trên tán lá nhỏ bé, chúng em nghịch ngợm đua nhau xem ai làm rơi nhiều hạt nước trên đám cỏ nhất rồi đùa nghịch đuổi nhau dẫm lên những vũng nước làm nó bắn lên tung tóe. Dù có bị ướt và hơi lạnh vì bị ướt do đùa nghịch nhưng chúng em ai cũng đều rất vui vẻ, cơn đói như bị thổi bay không còn dấu vết.

Sau cơn mưa em thấy mọi thứ đều trở lên đẹp hơn, tươi mát hơn, đẩy lùi cái nắng nóng của mùa hè. Những cơn mưa không còn đáng ghét như trước nữa, vì sau khi mưa, tất cả cảnh vật dường như được khoác lên mình một chiếc áo mới rục rờ, đầy sức sống.

Ngày hôm đó, chúng em đùa nghịch rất vui vẻ trên suốt quãng đường về nhà. Quang cảnh sau cơn mưa ngày hôm đó đã đọng lại trong em rất nhiều kỉ niệm đẹp mà đó sẽ là những kỉ niệm mà em sẽ không bao giờ quên.



Bài văn mẫu Tả quang cảnh sau cơn mưa - Mẫu 6

Thoát ra ngoài cái ánh nắng chói chang là một cơn mưa tươi tắn. Sau bao ngày trời đổ nắng, cuối cùng cũng có một cơn mưa, làm cho trời trong xanh, cây cỏ tươi tốt, cái hơi se lạnh làm lòng ta thoải mái nhường nào.

Sáng sớm thức dậy, em mở tung mọi cửa sổ để đón cái hơi sương còn thoang thoảng dưới từng tán lá, em bước ra khu vườn nhỏ của mình, vươn vai hít một hơi thật sâu tận hưởng cái cảm giác

bao ngày mình mong ước, trời mưa làm cây cỏ xanh tốt, khu vườn nhà tôi thấy đẹp hơn hẳn. Nhìn xa xa, mấy chú gà con đang cố gắng rũ bỏ bộ lông ướt và đang cố gắng chạy theo chân gà mái mẹ xung quanh vườn mà kiếm ăn. Chú cún con chạy theo tôi từ lúc nào đang chạy nhảy loanh quanh dưới chân em, đùa giỡn vẫy đuôi không ngừng, có lẽ vì cơn mưa mà không chỉ cảnh vật mà con người ta cũng thay đổi tâm trạng. Ánh nắng đang cố len lỏi dưới từng tán lá đang còn đọng lại giọt mưa làm lấp lánh rất đẹp.

Nhìn những hàng cây được thỏa sức tắm táp dưới mưa nên hôm nay càng xanh hơn, vươn cao hơn, từng chồi non cũng thi nhau trồi ra, tràn đầy sức sống. Những đóa hoa đang thi nhau khoe sắc khi bao ngày chịu cảnh nắng nóng. Trên đường, dòng xe cộ cũng trở nên nhộn nhịp vui tươi hơn, không còn cảm thấy khó chịu vì trời nắng gắt nữa. Mọi người đang bắt đầu công việc với một năng lực tràn đầy nhất. Tiếng người cười nói, đi lại rộn rịp. Góc phố, mấy cô bé đang chơi nhảy dây, cậu bé đá banh. Thật là khung cảnh tuyệt đẹp.

Sau cơn mưa trời lại sáng, đúng vậy trời mưa làm khung cảnh thay đổi, con người cũng thay đổi theo, với em bầu trời và khung cảnh sau cơn mưa thật đẹp, mang lại cho ta một không khí trong lành sau bao ngày làm việc mệt mỏi.

Bài văn mẫu Tả quang cảnh sau cơn mưa - Mẫu 7

Mưa đang to hạt bỗng ngớt dần rồi tạnh hẳn. Gió dịu lại và mặt trời hé nắng. Khách bộ hành trú mưa ở hai bên vỉa hè lần lượt tiếp tục công việc. Em cũng rời chỗ ẩn núp trở về nhà.

Trên mặt đường nước mưa còn đọng lại khá nhiều có lẽ chưa chảy kịp xuống các rãnh cống. Hai dãy phố nhà nhà mở cửa toang ra tiếp tục buôn bán. Tiếng động cơ hòa lẫn tiếng còi xe bóp inh ỏi... làm huyền não cả lên. Thỉnh thoảng vài chiếc xe có động cơ chạy nhanh làm tung tóe nước trắng xóa. Từng dòng nước cuộn cuộn chảy về các hố "ga" dọc theo hai bên đường mang theo rác rưởi. Tuy mưa đã tạnh nhưng nước mưa vẫn đọng trên cành cây nên mỗi lần gió nhẹ thổi qua, những hạt nước ấy rơi xuống. Trên cao, bầu trời đã quang đãng hẳn trong xanh, vài áng mây trắng bay lơ lửng. Nước cũng đã rút cạn để lại mặt đường láng bóng như được ai rửa sạch. Tất cả đều hòa nhịp trở lại sinh hoạt bình thường. Các quầy hàng trước kia phủ đầy vải mũ để che mưa giờ đây được cuốn lại và sửa sang cho đẹp mắt hơn. Những người bán hàng rong, thợ sửa xe cũng đang loay hoay dọn lại hàng hóa của mình. Sau cơn mưa to dường như mọi vật sáng sủa hơn, sinh hoạt có phần đông đúc và nhộn nhịp hơn.

Trên đường về, với không khí mát mẻ trong lành lòng em như tươi mát hẳn ra. Theo em nghĩ, thỉnh thoảng cũng nên có những cơn mưa to như thế này để đổi thay một cái gì đó cho con người, cho mọi sinh hoạt trong cuộc sống.

Bài văn mẫu Tả quang cảnh sau cơn mưa - Mẫu 8

Khi cơn mây đen đang đông vừa kéo tới cũng là lúc mà cơn mưa đổ ập xuống trước hiên nhà tôi. Cơn mưa mùa hạ dễ đến và cũng thật dễ tan. Chỉ một lát sau cơn mưa đã tạnh.

Sau cơn mưa con đường ngõ nhà tôi đã bị lầy lội. Con đường vẫn là đường đất cho nên mỗi khi mưa xong là lại ngập lụt. Trận mưa làm cho áo ao trước cửa nhà tôi hiện màu đục đục của bùn đất. Chỉ một lát sau ánh nắng đã len lỏi qua những tán lá dừa rồi xuyên qua giàn mướp rồi chiếu xuống

hiên nhà tôi. Những tia nắng thích thú nhảy nhót đùa giỡn tung tăng dắt tay nhau trải dài trên khắp sân vườn nhà tôi. Lúc bấy giờ chú mèo nhà tôi mới chui từ trong bếp ra, chú chọn chỗ hiên nhà khô ráo rồi nằm ra để cho nắng chiếu vào soi màu lông trắng đẹp tuyệt vời của chú. Đôi mắt chú nhắm hờ lại nheo mắt nhìn những tia nắng chan hòa. Nhìn nó thật là mãn nguyện, chắc nó thích lắm đây. Đàng xa kia mấy con gà đang trú mưa dưới gốc cây đuối đã trở ra sau trận mưa lớn. Lũ gà con riu riu đi sát nhau không rời gà mẹ. Con gà mẹ tiếp tục lại đi bới sâu lũ gà con cũng học theo mẹ bới theo. Nhìn chúng nhỏ nhỏ xinh xinh thật là đáng yêu. Ngăn cách với lũ gà một vườn rau cải, chúng mới được mưa làm cho tươi tỉnh hẳn lên cây nào cây đấy tràn trề sức sống.

Lúc bấy mấy con chó sợ mưa đang trốn trong nhà mới dám lò dò bước ra. Nhìn chúng như đang thăm dò sự tình xem có thay đổi gì không, những bước chân rụt rè rồi trở nên dần mạnh dạn hơn và nó đi ngáo nghiêng khắp vườn nhà. Phía bên kia là giàn mướp hôm trước bị con chó làm cho lung lay bỏ tôi chưa sửa được nên hôm nay trông nó càng thảm thương hơn rất nhiều lần. Giàn mướp ướt sũng nước, những cây luống đã dần mục đang rỏ nước xuống nền bê tông kêu tanh tách nghe thật thích. Bỗng bột vài con ếch trốn trong giàn mướp nhảy ra làm con chó giật mình chạy đến nó sủa ngấu lên làm con ếch sợ quá nhảy vọt đi. Lúc này mấy chú chim không biết đã trú mưa ở đâu mà bấy giờ ra hót râm ran khiến cho khung cảnh trở nên náo nhiệt hẳn lên. Sau trận mưa ai nấy lại bắt tay vào công việc của mình. Bố tôi lại tiếp tục đi chẻ mấy cây luống để làm lại giàn mướp. Còn mẹ lại tiếp tục đan lát thêm vài cái rổ nữa. Khung cảnh quen thuộc lại hiện ra vui vẻ và thật tập nập. Ngoài đường xe cộ lại đi lại như mắc cửi khung cảnh tuy náo nhiệt nhưng rất bình yên.

Con mưa thoáng chốc đi qua làm cho không gian trở nên sôi động hẳn lên, khiến cho mọi vật như được khoác một bộ áo mới, cảnh vật như vui tươi rộn rã hẳn lên.

Bài văn mẫu Tả quang cảnh sau cơn mưa - Mẫu 9

Trời nắng kéo dài, không khí oi bức, ngột ngạt Cây cối khô héo. Bỗng trời nổi cơn dông, mây đen ở đâu ùn ùn kéo đến, đen kịt bầu trời. Lá rụng lả tả trên mặt đường. Bụi cuốn mù mịt, gió bắt đầu thổi mạnh mang hơi nước mát lạnh.

Mưa bắt đầu rơi lẹt đẹt, xiên xẹo theo làn gió. Lúc đầu, hạt mưa thưa thớt sau đó nặng hạt dần dần. Âm thanh của mưa dội trên mái tôn rơi xuống sân. Theo sấm ù ù, chớp nhoáng nhoáng, mùi ngai ngái của hơi đất bốc lên.

Mưa một lúc rồi ngớt dần rồi tạnh hẳn. Mặt trời lại xuất hiện tỏa ra tia nắng sáng với bảy sắc cầu vồng trông thật đẹp trên những thảm cỏ xanh. Nắng lấp lánh như đùa giỡn, nhảy múa với những gợn sóng trên dòng sông. Mấy chú chim đua nhau ló ra cất tiếng hót véo von. Chì gà mái mơ chạy vòng quanh sân nhặt thóc để ăn. Đàn gà con chạy theo mẹ mổ thóc ăn. Chú mèo hoang nằm giữa sân phơi nắng tỏ vẻ rất khoái chí.

Em rất thích cảnh vật sau mỗi cơn mưa rào!

Dàn ý Tả quang cảnh sau cơn mưa

1. Mở bài: Giới thiệu chung:

- Con đường em định tả là con đường nào?
- Em tả nó vào thời điểm nào? (Sau khi tạnh mưa).

2. Thân bài: Tả cảnh:

+ Bầu trời:

- Sau cơn mưa, mặt trời lại hiện ra, toả ánh nắng rực rỡ.
- Bầu trời như cao hơn, trong hơn, gió thổi mát lộng...

+ Mặt đất:

- Cây cối xanh tươi, nhà cửa được mưa rửa sạch bụi bặm trông đẹp hẳn ra.
- Mặt đường sạch bong, ánh lên dưới nắng.
- Người và xe lại tấp nập ngược xuôi.
- Nhịp điệu cuộc sống tiếp tục hối hả, náo nhiệt.

3. Kết bài: Cảm nghĩ của em:

- Khoan khoái, dễ chịu.
- Càng thêm yêu cuộc sống.